



สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>โครงการบริการทุกช่วงวัยฯ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus , news1lives, sondhitalk, tnnthailand, thaitabloid, ,theagenda-thai) -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยฯ พร้อมรณรงค์นับคาร์บ เพื่อปรับพฤติกรรมบริโภค ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมนับคาร์บกว่า 37.19 ล้านคน และคาดว่าจะถึงเป้าหมาย 50 ล้านคนภายในเดือนกันยายนนี้ จากการทำโครงการนี้ ส่งผลให้ผู้ป่วย NCDs กว่า 5 หมื่นคน สามารถหยุดยาหรือลดยาได้ ช่วยประหยัดงบประมาณการรักษายาบาลได้มากกว่า 600 ล้านบาทต่อปี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการป้องกันและควบคุมโรค NCDs ของประเทศไทย</p> <p>สมศักดิ์'รับ5ข้อเสนอดูแล'คนไร้บ้าน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. และประธานบอร์ด สปสช. รับ "ข้อเสนอเพื่อการจัดการบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนไร้บ้าน" จากสมาพันธ์คนไร้บ้านไทย โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นเรื่องซับซ้อนและครอบคลุมหลายส่วนงาน ข้อเสนอหลัก 5 ข้อ ประกอบด้วย การให้ สปสช. เป็นเจ้าภาพพัฒนากลไกทำงานร่วมกับสมาพันธ์ฯ, ประสานท้องถิ่นให้คนไร้บ้านเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม, สนับสนุนบริการสุขภาพเฉพาะกลุ่มพร้อมพัฒนาจุดพักพิง, เชื่อมโยงฐานข้อมูลสิทธิการรักษา และสร้างบริการเชิงรุกโดยหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน</p> <p>รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีน HPV ฟรี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, thecoverage , optnews, thebetter, thaitabloid ,theagenda-thai) -นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผย สร.เดินทางฉีดวัคซีน HPV ฟรีให้หญิงไทยกว่า 1 ล้านคน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของหญิงไทย โดยในปี 2567 ฉีดเข็มแรกไปแล้วกว่า 9.6 แสนคน และในปี 2568 ได้จัดหาวัคซีนเพิ่มทั้งชนิด 2 และ 9 สายพันธุ์ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายถึงอายุ 20 ปี และมีแผนจะขยายถึงอายุ 26 ปีในปีงบประมาณ 2569 การฉีดวัคซีนนี้ไม่เพียงช่วยป้องกันโรค แต่ยังช่วยประหยัดงบประมาณค่ารักษา มะเร็งปากมดลูกได้กว่าหมื่นล้านบาทในระยะยาว</p> <p>สร.ชวนประชาชนทำบุญเข้าพรรษา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สวพ.91 -กรมอนามัย แนะนำแนวทางทำบุญตักบาตร ที่ดีต่อสุขภาพคณะสงฆ์ มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค NCDs สามารถเลือกได้ไม่ยาก ตาม 4 วิธี 1. เลือก นมจืด นมพร่องมันเนย โยเกิร์ตธรรมชาติ น้ำเปล่า น้ำปานะหวานน้อย 2. หากประกอบอาหารเพื่อนำถวายเอง ให้เลือก อาหารประเภทปลา เต้าหู้ ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 3. ควรถวายด้วย ภัตตาหารครบ 5 หมู่ และมีความหลากหลายในชนิดของอาหาร 4. ถั่วเมล็ดแห้งต่าง ๆ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลรสไม่หวานจัด และหากชาวเพจประสงค์อยากจะไปเวียนเทียน อย่าลืมเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน หากมีเมฆวาวๆ ฝนอาจจะตก ให้พกร่มหรือชุดกันฝนติดตัวไปด้วย</p> <p>อย.-ปคบ.บุกทลาย'โรงงาน' ผลิตน้ำหวานผสมกระท่อม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- อย. ร่วมกับ บก.ปคบ.บุกจับโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำหวานผสมใบกระท่อมรายใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ ยี่ห้อ Seven-Eight พบผลิตภัณฑ์กว่า 2,000 ชนิด รวม 13 รสชาติ มูลค่าความเสียหายกว่า 2 แสนบาท นอกจากนี้ยังตรวจพบยาแก้ไอและยาแก้ปวดที่ถูกนำไปผสมกับน้ำกระท่อม จนกลายเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา หรือที่รู้จักกันในชื่อ 4 คุณ 100 โดยมีการโฆษณาและจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ส่งถึงผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง จากการตรวจสอบภายในยังพบชายไทย 4 ราย พร้อมถังต้มน้ำใบกระท่อมขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการยึดของกลาง พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p>โรคเมลิออยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, thaitabloid)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวัง โรคเมลิออยด์ หลังพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,676 ราย และเสียชีวิต 72 ราย ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อแบคทีเรียตัวร้ายนี้อยู่ในดินและน้ำ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ทั้งทางบาดแผล การหายใจ หรือการรับประทานอาหาร/น้ำที่ปนเปื้อน</p>	
<p>การใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ประเด็นการใช้ "ฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิด-19 ยังคงเป็นที่ถกเถียงระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย แม้กรมควบคุมโรค จะระบุว่าสถานการณ์โควิดลดลง แต่ประชาชนยังสับสนถึงแนวทางการใช้สมุนไพรนี้ ราชวิทยาลัยและสมาคมทางการแพทย์หลายแห่งไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาโควิด-19 โดยอ้างอิงงานวิจัยที่ระบุว่าไม่ช่วยลดความรุนแรงของโรคหรือปริมาณเชื้อไวรัส และอาจมีความเสี่ยงต่อดับ อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ลดไข้ บรรเทาอาการหวัด และปวดเมื่อย ซึ่งเป็นอาการทั่วไปของโรคทางเดินหายใจ และมองว่าการตีความงานวิจัยที่เน้นเฉพาะการฆ่าเชื้อไวรัส อาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจรยังคงอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับอาการไข้หวัดทั่วไป</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ไข้หวัดนก H5N1 ทั่วโลกยังระบาดต่อเนื่อง โดยกัมพูชาพบผู้ป่วยเพิ่ม 12 รายในปี 2568 มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยหรือซากสัตว์ปีก แม้ไทยไม่พบผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2549 แต่ยังคงมีความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากมีการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนและการค้าชายแดน โดยเฉพาะจังหวัดติดกัมพูชา กรมควบคุมโรคย้ำให้ประชาชนระมัดระวัง หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกป่วยหรือตาย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และกินอาหารปรุงสุก หากมีอาการคล้ายไข้หวัดนกให้รีบพบแพทย์ และแจ้งประวัติสัมผัสสัตว์ทันที.</p>	
<p>สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ยืนยันไม่พบสารอาร์เซนิก (สารหนู) เกินมาตรฐานในร่างกายเด็กและประชาชน 25 คนที่ตรวจในแม่น้ำกก จ.เชียงราย-เชียงใหม่ โดยร่างกายสามารถขับออกได้เอง แม้จะมีข่าวลือว่าพบสารหนูผิดปกติในเด็ก 2 รายก็ตาม อธิบดีกรมอนามัยย้ำว่ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และแม่ในแม่น้ำกกจะยังไม่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนขอให้ระงับการใช้แหล่งน้ำ ทั้งการดื่ม การสัมผัสโดยตรง แต่จากการสุ่มตรวจน้ำประปาหมู่บ้านยังพบว่าปลอดภัย อย่างไรก็ตามยังไม่พบอาการผิดปกติจากพิษสะสมหรือข้อบ่งชี้ที่น่ากังวล ซึ่งหากพบจะแจ้งเตือนประชาชนทันที.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- เสนอบทความ ปัญหาสารโลหะหนักทั้งสารหนูและปรอทปนเปื้อนในแม่น้ำเชียงรายเกินมาตรฐาน จากการทำเหมืองแร่ในเมียนมา กำลังเป็นวิกฤตที่ถูกละเลย แม้กรมควบคุมมลพิษระบุว่ายังไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่การพบปลาผิดปกติตามแม่น้ำกกเป็นสัญญาณเตือนภัย "สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต" ชี้หน่วยงานรัฐขาดการเอาใจใส่ 4 ด้าน ได้แก่ ขาดมาตรการเฝ้าระวังสารพิษในน้ำ ข้าว ผลกระทบเกษตรกรเรื่องปรับค่า pH ดิน, ขาดความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูล, และศูนย์ข้อมูลกลางไร้ประสิทธิภาพ นักวิชาการเตือนการสร้างฝายตักตะกอนอาจไม่คุ้มค่า รัฐบาลควรเร่งเจรจากับเมียนมาหรือจีนเพื่อแก้ไขปัญหาจากต้นตอ ก่อนที่สารพิษจะสะสมและกระทบวงกว้าง.</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เตือนระวังผิดกฎหมายห้ามขายเหล็ก "วันพระใหญ่"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sondhitalk, news1live, จส.100)

- นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ จากภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ (ภปค.) ซึ่งแจ้งว่า ประกาศสำนักนายกฯ ล่าสุด (9 พ.ค. 2568) ไม่ได้ปลดล็อกให้ขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่โดยทั่วไป ยังคงห้ามขาย 97% ของจุดจำหน่ายทั้งหมด โดยอนุญาตเฉพาะในอาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติ สถานบริการและโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมพิเศษระดับชาติที่ต้องรอประกาศเพิ่มเติม ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ภาคิฯ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

บัตรทองมี 'AI อ่านฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, hfocus, thecoverage)

-สปสช. มีมติอนุมัติให้นำ "AI อ่านภาพรังสีทรวงอก" เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง เริ่มนำร่องที่โรงพยาบาลรัฐ 167 แห่งทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2568 ด้วยงบประมาณ 55 ล้านบาท โดยมีแผนขยายไปสู่ 887 แห่งภายใน 3 ปี บริการนี้พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับบริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด และได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ระบุว่า จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคและมะเร็งปอด รวมถึงลดภาระงานแพทย์ นอกจากนี้ สปสช. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อค้นหาและนำผู้ป่วยเก่าเข้ารับการรักษา

ยุทธศาสตร์ 5-5-5 พิชิตโรค NCDs

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus,)

-สสส. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านนางัว อ.บ้านแพ้ว จ.นครพนม เพื่อศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. ร่วมกับ รพ.สต.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการบริหารจัดการในชุมชนด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ(NCDs)โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โดย นายวิฑูรย์ แก้วแก่น อสม.ตำบลไผ่ล้อม อ.บ้านแพ้ว จ.นครพนม อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 และ นางปรางทิพย์ ผาลี อสม.ตำบลนางัว อ.บ้านแพ้ว อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2567 ลุยพัฒนาโมเดลสุขภาพที่ยั่งยืนบนฐานพลังชุมชน ใช้ “ยุทธศาสตร์ 5-5-5 พิชิตโรคไม่ติดต่อ” และเน้นกระบวนการ “สายรู้ สายลับ” เป็นการสร้างเกราะป้องกันคุ้มครองสุขภาพประชาชน

เสนอยกระดับ 'แฟมเมด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage,)

-เมื่อต้นปี 2568 กลุ่มบุคลากรแพทย์นำโดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ได้เข้าหารือกับ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่บ้านพิษณุโลก เพื่อเสนอแนวคิดปฏิรูประบบสุขภาพของไทย ข้อเสนอหลักคือ "Good health at Appropriate cost" หรือ "สุขภาพดีได้ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม" โดยเน้นการเพิ่มบทบาท "ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว" (หมอแฟมเมด) ให้เป็น "หมอประจำครอบครัว" ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่การสร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงจากการมุ่งเน้นแต่การรักษาโรคเพียงอย่างเดียว แม้รัฐบาลจะสนใจ แต่ยังมีมองว่าเป็นเรื่องใหญ่และขอเริ่มที่ กทม. ก่อน

บุรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธรรรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. ได้หารือกับ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus เลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) ณ นครเจนีวา ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการปกป้องเด็กและเยาวชนจากผลิตภัณฑ์อันตราย โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่ง WHO ระบุว่าบริษัทบุหรี่ไฟฟ้ามุ่งเป้าทำการตลาดไปที่เด็กและเยาวชน รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มข้น โดยมีการจับกุมได้มากกว่ายอตรวมทั้งปีที่ผ่านมา และจะเดินหน้าปราบปรามทั้งร้านค้าและออนไลน์ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในสถานศึกษา นอกจากนี้ สคบ. ยินดีร่วมมือกับ WHO ในการสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล และการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)</p> <p>-เปิดผลสำรวจนิสิตนักศึกษา 8 วิชาชีพสุขภาพ ยังใช้ "บุหรีไฟฟ้า" 2.33% เสพติดนิโคตินรุนแรง 51.3% เคยเลิกบุหรี 68.5% พบ "เพื่อน กลิ่น รส" ปัจจัยสำคัญในการสูบ ซี้ 88% เห็นด้วยว่าบุคลากรสุขภาพควรเป็นต้นแบบไม่สูบบุหรี สสส. สานพลังเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทย์สมาคมฯ สร้างค่านิยมปลอดบุหรีในสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรรู้ทันพิษภัยยาสูบและการเลิกบุหรี หวังพัฒนาศักยภาพเป็นกำลังหลักของระบบสุขภาพควบคุมยาสูบในอนาคต</p>	
<p>เสนอแก้กม. ลดปัญหาการรักษาพยาบาลแพงเกินจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-สภาผู้บริโภคร่วมกับคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ยื่นข้อเสนอแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาการรักษาพยาบาล ค่ายา และเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลเอกชนที่สูงเกินจริง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและสร้างความเป็นธรรม ข้อเสนอสำคัญคือการเพิ่มผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์และสภาองค์กรของผู้บริโภค เข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานพยาบาล เพื่อร่วมพิจารณาควบคุมราคาและกำไรสูงสุดของสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งจะช่วยป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้</p>	
<p>ร้อง กทม.แก้ปัญหาบริการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-ที่ประชุมสภา กทม. สก.ดอนเมืองเสนอญัตติให้ กทม. เร่งแก้ปัญหาประชาชนเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข หลัง รพ./คลินิกทยอยถอนตัวจากระบบบัตรทอง ทำให้ผู้ป่วยกว่า 30,000 รายได้รับผลกระทบ โดยยกตัวอย่าง รพ.มงกุฎวิวัฒนะ ที่ผู้ป่วยต้องเดินทางไป รพ.มเหศักดิ์ไกลขึ้น เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย สก.หลักสี่และห้วยขวางเสริมว่าระบบยังขาดการบริหารจัดการและเอกชนถูกจำกัดบทบาท ร้องผู้ว่าฯ กทม. เผยกำลังประสาน สปสช. เพื่อขยายสถานพยาบาลและวางแผนรองรับในอนาคต</p> <p>รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กทม.มีแนวทางการดำเนินการ โดย อยู่ระหว่างประสานกับ สปสช.เพื่อขยายสถานพยาบาลในพื้นที่ที่ประชากรเพิ่มขึ้น และจะเร่งวางแผนให้บริการสาธารณสุขเพียงพอในอนาคต.</p>	
<p>ภูเก็ตค้นร้านนวด พบไม่มี 'ใบอนุญาต-หนังสือรับรองพนักงาน' 4 ร้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-ภูเก็ตจัดระเบียบร้านนวดเพื่อสุขภาพในอำเภอถลาง พบ 3 ร้าน ไม่มีใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกและแจ้งให้ไปเสียค่าปรับ พร้อมดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ณ สสจ.ภูเก็ต และอีก 1 ร้าน ไม่มีหนังสือรับรองพนักงานนวด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและเสนอนายทะเบียนพักใช้ใบอนุญาตต่อไป</p>	
<p>ชื่นชม "มิณิธญูญารักษ์-โรงพยาบาลนากลาง" จ.หนองบัวลำภู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน)</p> <p>-พ.ต.ท.วี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่ "มิณิธญูญารักษ์ โรงพยาบาลนากลาง" โดยชื่นชมผลการดำเนินงานที่ทำให้หนองบัวลำภูมีสถิติปัญหายาเสพติดน้อยที่สุด และต้องการให้ขยายผลไปทั่วประเทศ ท่านยังได้มอบนโยบายและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชรบ. ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระจายบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง</p>	
<p>เผยสาธารณสุขไทยดีเลิศแต่หมอแบกภาระหนักอึ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>-นพ.ธนีย์ ธนียวัน อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด วิกฤตบำบัด และการปลูกถ่ายปอด เจ้าของช่อง youtube : Doctor Tany ที่มีผู้ติดตามกว่า 900,000 คน ชี้ว่าระบบ "30 บาทรักษาทุกโรค" ของไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้ง่ายและทั่วถึง แต่กลับทำให้แพทย์แบกภาระงานหนักมาก บางครั้งไม่ได้พักถึง 48 ชั่วโมง ส่งผลต่อคุณภาพการรักษาและความเหนื่อยล้าของบุคลากร นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารงบประมาณ ทำให้การจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ล่าช้าหรือขาดแคลน รวมถึงปัญหาเงินตกเบิกของแพทย์ สิ่งเหล่านี้ผลักดันให้แพทย์จำนวนมากออกจากระบบรัฐไปทำงานภาคเอกชน การเพิ่มจำนวนแพทย์เพียงอย่างเดียวจึงไม่แก้ปัญหา หากไม่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ไปพร้อมกัน</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เชียงใหม่ เสียชีวิต2ราย หลังกินลาบดิบจนหุดับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pantip , ch5, chaingmainews)

- สสอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แจ้งเตือนโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส หรือ โรคไขหูหัดดับ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม.ในพื้นที่ หลังมีรายงานพบผู้ป่วย 5 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย โดยทั้งหมดมีประวัติบริโภคอาหารประเภทลาบหมูดิบ หลังมีผู้เสียชีวิตรายล่าสุด ทีมควบคุมโรคอำเภอจอมทองได้เฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ 21 คน และผู้จำหน่ายเนื้อหมูสดอีก 6 คน จนถึงขณะนี้ไม่พบผู้มีอาการป่วย รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้หลีกเลี่ยงการรับประทานหมูดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ชำแหละโดยโรงชำแหละที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งแจ้งข้อมูล และประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุม

เชื่อก่อโรกับขนมสาकुเปียก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สถาบันอาหารเก็บตัวอย่างสาकुเปียกข้าวโพด สาकुเปียกมะพร้าวอ่อน สาकुเปียกถั่วดำจำนวน 5 ตัวอย่างจาก 5 ร้านค้า ที่วางขายในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื่อก่อโรค แบซิลลัส ซีเรียส พบเป็นผลปรากฏว่า พบเชื้อ แบซิลลัส ซีเรียส พบเป็นถึง 4 ตัวอย่าง และปริมาณที่พบเกินค่ามาตรฐานทั้งหมด เห็นผลวิเคราะห์อย่างนี้แล้ว ควรระวังให้มาก เลือซื้อสาकुเปียกจากร้านที่มั่นใจและไวใจได้เรื่องความสะอาด และการรักษาสุขลักษณะของผู้ผลิต ที่สำคัญควรซื้อจากร้านที่ทำสดใหม่ขายวันต่อวัน หากซื้อมาแล้วทานไม่หมดควรเก็บในตู้เย็นทันที หรือหากวางไว้ในอุณหภูมิห้องนานกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป ควรอุ่นให้ร้อนอีกครั้งแล้วจึงนำไปเก็บในตู้เย็น แต่หากผลออกวางไว้นานเกิน 4 ชั่วโมงขึ้นไป ก็ไม่ควรเก็บใส่ตู้เย็นและไม่ควรทาน เพื่อความปลอดภัยและสบายท้อง

อ้วนคือโรค' ไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ซิลลิค ฟาร์มา เปิดตัวโครงการ 'ลดไซส์ ลดโรค' เพื่อเปลี่ยนมุมมองสังคมว่า "โรคอ้วน" ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม แต่เป็นปัญหาสาธารณสุขเรื้อรังที่ต้องการการรักษา จากข้อมูลปี 2566 พบผู้หญิงไทยเกือบครึ่งและผู้ชาย 38% อยู่ในภาวะอ้วน เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนร้ายแรง โครงการเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งอาหาร การออกกำลังกาย การปรึกษาแพทย์ และนวัตกรรมรักษาใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายให้สังคมเข้าใจว่าโรคอ้วนต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ปลอดภัย และยั่งยืน เพื่อลดภาระโรคและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

ขอคัดค้านการนำกัญชากลับเป็น ยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นิศารัตน์ จอร์เจวิช ร้านจำหน่ายกัญชา Stash Weed Shop ขอคัดค้านการนำกัญชากลับเป็น ยาเสพติด ส่วนตัวเปิดร้านจำหน่ายกัญชา 3 สาขาย่านสุขุมวิท ทำตามระเบียบ เข้มงวด แต่ตอนนี้มีประกาศสมุนไพรรักษาควบคุมฉบับใหม่ที่ระบุว่าต้องมีใบจ่ายยาจากแพทย์ เป็นห่วงเรื่องความชัดเจนของใบจ่ายยา เพราะเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นใบจริงหรือไม่ อีกทั้งใบจ่ายยานั้นกำหนดแค่อาการของโรคและปริมาณการใช้ ไม่ได้ระบุสายพันธุ์กัญชา เท่ากับว่าผู้ซื้อสามารถเลือกสายพันธุ์กัญชาได้เอง ซึ่งอาจไม่ตรงกับอาการที่ระบุในใบจ่ายยา ร้านอาจมีปัญหาได้ในภายหลัง ยอมรับว่าได้รับผลกระทบมาก

ในเมื่อขณะนี้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด มีร้านขายกัญชา เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น การแก้ปัญหาต้องตรงจุด โดยกระทรวงสาธารณสุขอาจกำหนดพื้นที่ให้ขายได้ ซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่ถูกกรองด้วยอายุ และอนุญาตให้ขายและใช้กัญชาได้ เพราะร้านขายกัญชาปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นไปในเชิงสันตนาการมากกว่าการแพทย์ เนื่องจากมีรายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้อกังวลกับเด็กและเยาวชนนั้น เป็นเรื่องผู้ปกครองและคนในบ้านจะต้องดูแลบุตรหลาน เก็บกัญชาให้ห่างจากเด็กเหมือนบุหรี่ เชื่อว่าร้านขายกัญชาที่ถูกต้อง ทำตามกฎหมายอยู่แล้ว

สหรัฐฯ เผชิญ"โรคหัด"ระบาดหนักสุดในรอบกว่า 30 ปี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)

-สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1992 โดยรายงานจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปี 2025 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 1,277 ราย ครอบคลุม 40 รัฐ โดยรัฐเท็กซัสได้รับผลกระทบหนักที่สุด คิดเป็นกว่า

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>60% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย รวมถึงนักเรียน 2 คนที่ไม่ได้รับวัคซีน ทั้งนี้ โรคหัด เป็นโรคติดต่อไวรัสรุนแรง เคยถูกควบคุมได้ด้วยวัคซีน แต่กระแสต่อต้านวัคซีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การระบาดกลับมาอีกครั้ง</p> <p>ด้านโรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯ ซึ่งเคยต่อต้านการฉีดวัคซีนและเผยแพร่ข้อมูลผิดเกี่ยวกับวัคซีน ต้องเผชิญแรงกดดันจากรองการแพทย์ หลังโรคหัดแพร่ระบาดหนัก จนในที่สุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เขาได้เปลี่ยนจุดยืนและออกมาสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดอย่างจริงจัง</p>	
<p>เด็กอนุบาล 233 ชีวิต พบตะกั่วในเลือด</p> <p>สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, kapok)</p> <p>-เกิดเรื่องอื้อฉาวในเมืองเทียนสุ่ย ประเทศจีน เมื่อเด็กอนุบาล 233 คน จาก 251 คน ของโรงเรียนอนุบาลเหยชิน ตรวจสอบสารตะกั่วในเลือดเกินมาตรฐานอย่างร้ายแรง สาเหตุมาจากการที่โรงเรียนใช้ สีส้มอาหารที่ห้ามรับประทาน มาทำขนมเค้กและขนมอบให้เด็กกิน โดยมีครูใหญ่และนักลงทุนเป็นผู้สั่งการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร ทำให้ทั้งหมด 10 ราย ถูกจับกุมและดำเนินคดีแล้ว ถือเป็นเรื่องราวร้ายแรงที่ไม่คำนึงถึงชีวิตเด็ก</p>	